

"กาแฟช่วยเพิ่มพลังเพศ ให้หุ่นเพรียว" สรรพคุณจริงหรือ !!



~ กาแฟผสมสมุนไพร ช่วยเพิ่ม
สมรรถภาพทางเพศ บึ๊งบึ๊งกันก็คุ้ม ~
~ กาแฟผสมคอลลาเจน กระชับสัดส่วน
พร้อมผิวใส พอมสวย หุ่นดี ไม่มีปัญหาส่วนเกิน ~
~ เชื้อได้ ! ดื่มกาแฟทุกวัน ไร้พุง สดชื่นได้
พร้อมความสวย ~

กาแฟ จัดเป็น "อาหาร" ไม่ใช่ "ยา" การบริโภคกาแฟเพื่อมุ่งหวัง
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ หรือเพื่อหุ่นเพรียว ลดอ้วน ผิวพรรณผ่องใส
ตามคำโฆษณาจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรคาดหวัง นอกจากไม่ช่วยแล้ว อาจเกิดอันตราย
ตามมาได้ หากได้รับกาแฟใส่ยาที่ผู้ผลิตบางรายลักลอบใส่ลงไป เพื่อหวังให้
เห็นผลตามคำโฆษณา

กาแฟใส่ยา อันตรายอย่างไร ตามกฎหมายแล้วห้ามเติมยาในอาหาร เพราะ
การใช้ยาควรใช้เมื่อมีเหตุจำเป็นและควรอยู่ภายใต้การแนะนำของแพทย์หรือ
เภสัชกร และยาบางชนิดห้ามใช้ในผู้ป่วยบางโรค หากบริโภคโดยไม่ทราบว่ามีการ
ผสมยาลงไปอาจก่อให้เกิดอันตรายจนถึงชีวิตได้

การบริโภคกาแฟหรืออาหารอื่น ๆ ที่ลักลอบผสมยา เช่น ยาลดความอ้วน
"ไซบูทรามิน" ซึ่ง อย. เคยตรวจพบในอาหาร อาจทำให้เกิดอาการ อาทิวัดศีรษะ
ปากแห้ง ความดันโลหิตสูง ใจสั่น หัวใจเต้นเร็วขึ้น ผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ
หลอดเลือด หลั่งตั้งครรภ์ และให้นมบุตร เกิดอันตรายได้ หากบริโภคอาหาร

ที่ผสมยาบำบัดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ “ ซิลเดนาฟิล ” ผลที่พบบ่อยคือ ปวดศีรษะ หน้าแดง มึนงง มีการเปลี่ยนแปลงในด้านอารมณ์ และหากเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาหลอดเลือดหัวใจตีบต้องบริโภคยาพวกไนเตรตอยู่ อาจส่งผลให้ความดันโลหิตตก จนถึงมีภาวะช็อกและเสียชีวิตได้

นอกจากนี้ผู้บริโภคอาจเคยพบโฆษณากาแฟผสมสารสกัด อาทิ คอลลาเจน แอลคาร์นิทีน โครเมียม ฯลฯ ที่หยิบยกสรรพคุณเพิ่มความงามต่าง ๆ ได้ เพื่อให้ผู้บริโภคยอมจ่ายแม้ราคาจะสูงกว่ากาแฟทั่วไปมากก็ตาม ในส่วนนี้จากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่าสารสกัดต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นส่วนผสมเพียงเล็กน้อย และไม่มีข้อมูลทางวิชาการยืนยันว่ากาแฟที่ผสมส่วนผสมต่าง ๆ เช่น ไฟเบอร์ คอลลาเจน ทำให้ผู้บริโภคน้ำหนักลดลงได้ มีผิวสวย หรือเพิ่มความงามแต่อย่างใด แม้จะมีการอ้างบทความรู้ว่าสารที่เป็นส่วนประกอบในกาแฟนั้นช่วยได้ แต่เป็นเพียงข้อมูลในเบื้องต้น ซึ่งยังไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ การกล่าวอ้างเช่นนั้นจึงเป็นเรื่องที่เอาเปรียบผู้บริโภค

อย่าหลงเชื่อ



ผู้บริโภคควรรู้เท่าทันโฆษณา หากพบโฆษณากาแฟ หรืออาหารอื่นๆ ในลักษณะ บำบัด / รักษาโรค / บำรุงผิวพรรณ ให้ตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่าพบการโฆษณาอวดอ้างเกินจริงแล้ว และไม่ควรหลงเชื่อซื้อมารับริโภค นอกจากไม่คุ้มค่า อาจพบอันตรายตามที่กล่าวข้างต้นได้

